

Số: 285 /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí.

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: UBND huyện Buôn Đôn.

Thời gian qua, các Báo Tuổi trẻ, Vietnamnet, Người Lao Động và nhiều cơ quan báo chí khác...đồng loạt đăng tải sự việc phụ huynh em H.B.N, học sinh lớp 1G, trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) tố cáo thầy giáo Nguyễn Hữu Hà, giáo viên của trường đánh em H.B.N chảy máu mũi phải nhập viện điều trị.

(Có phô tô nội dung các bài báo kèm theo)

Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung các báo phản ánh, có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/4/2018 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm thực hiện./.

ref
Nơi như:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các Cơ quan báo chí liên quan;
- Phòng KGVX -VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tý

Phụ huynh tố thầy giáo đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi

13/04/2018 13:21 GMT+7

TTO - Gia đình em H.B.N., học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) tố cáo thầy giáo đánh vào mặt em chảy máu mũi chỉ vì thay áo trong lớp.

Được mẹ và các cô giáo động viên, em N. kể sáng 10-4 trong lúc ra chơi do mặc nhiều áo nên em cởi bớt ra cho đỡ nóng. Do bên trong áo somi là áo thể dục nên em cởi trần ra, định mặc áo somi lại.

"Thầy Hà thấy vậy liền đến néo tai, sau đó đánh vào mặt khiến cháu chảy máu mũi" - em N. kể lại.

Sau khi bị thầy giáo đánh, em N. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn để điều trị và được xác định "bị chấn thương vùng mũi do bị đánh".

Ông Lâm Văn Nhân - phó hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du - cho biết sau khi em N. bị đánh, la hét, một cô giáo lớp bên cạnh chạy đến và lấy giấy lau máu ở vùng mũi cho em. N. được đưa đến bệnh viện, nhà trường cũng cắt cử giáo viên, cán bộ nhà trường đi theo chăm sóc.

"Làm việc với phụ huynh, ông Hà nói có xách tai cháu và lúc giảng cơ thì cháu va vào người nên bị chảy máu chứ ông không đánh. Khi nhà trường làm việc thì ông Hà yêu cầu phải gửi giấy mời cho ông theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay nhà trường cũng chưa làm việc được với ông Hà, vì gọi điện ông không nghe máy" - ông Nhân thông tin.

Hiện công an xã Ea Wer xác định việc ông Hà tác động dẫn đến cháu N. chảy máu, bị thương vùng mũi và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định" - ông Nhân nói.

Sai phạm nhiều lần

Theo Phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn, từ trước tới nay, ông Hà có nhiều vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề giáo. Đơn cử, trong năm 2017 ông Hà nghỉ dạy hơn 36 ngày nhưng không hề làm đơn xin phép, trình bày lý do.

Việc ông Hà bỏ dạy khiến nhiều lần phụ huynh bức xúc lên gặp ban giám hiệu phản nản. Ngoài ra, ông Hà cũng bị tố cáo có nhận tiền chạy việc từ hai người dân, vụ việc cũng đã được chuyển cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.

"Hội đồng kỷ luật đã họp nhiều lần để xử lý dứt điểm những sai phạm của ông Hà, tuy nhiên việc liên lạc với ông Hà rất khó khăn. Hiện nay Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất áp dụng mức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hà. Hồ sơ đã được chuyển lên cấp trên để xử lý theo thẩm quyền" - ông Nhân nói.

Trao đổi với phóng viên *Tuổi Trẻ Online*, bà Hoàng Thị Bích Trâm - trưởng phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn - cho biết "quá mệt mỏi với thầy giáo này". Theo bà Trâm, ông Hà nguyên là hiệu phó một trường tại huyện Buôn Đôn nhưng do các vi phạm bị cách chức, chuyển về làm giáo viên.

"Sau đó ông Hà được điều chuyển sang trường khác và tiếp tục vi phạm và bị kỷ luật, chuyển ngạch từ giáo viên thành nhân viên thư viện. Một thời gian sau ông Hà được trở lại ngạch giáo viên, chuyển đến phân hiệu Trường tiểu học Nguyễn Du (tại thôn 9, xã Ea Wer) thì bị tố cáo nhận tiền chạy việc, bỏ dạy không lý do và đánh học sinh" - bà Trâm ngao ngán nói.

Cũng theo bà Trâm, Hội đồng kỷ luật Trường tiểu học Nguyễn Du đã đề nghị hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hà.

"Tuy nhiên việc tuyển dụng giáo viên do chủ tịch UBND huyện ra quyết định nên khi buộc thôi việc cũng phải do chủ tịch quyết định. Vì vậy hồ sơ xử lý sai phạm của ông Hà đã được chuyển cấp trên, xem xét xử lý, đến nay chưa có kết quả..." - bà Trâm thông tin.

TRUNG TÂN

<http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/thay-giao-dam-hoc-sinh-lop-1-chay-mau-mui-trong-gio-hoc-443574.html>

Đắk Lắk: Thầy giáo đấm học sinh lớp 1 chảy máu mũi trong giờ học

13/04/2018 18:40 GMT+7

~~Vietnam~~ - Cháu bé học sinh lớp 1 cởi áo khoác trong lớp thì bị thầy giáo đấm vào mặt, bị chảy máu mũi phải vào viện.

Ngày 13/4, bà Hoàng Thị Bích Trâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, Buôn Đôn) về việc thầy Nguyễn Hữu Hà (SN 1968, dạy tại phân hiệu thôn 9, xã Ea Wer) đánh học sinh phải nhập viện điều trị.

Theo đó, thầy Hà bị phụ huynh tố đánh vào mặt em H.B.N (học sinh lớp 1G, Trường Tiểu học Nguyễn Du) trong giờ học khiến em này bị thương.

Bà Triệu Thị Ngọc Nga (SN 1987, trú thôn 9, xã Ea Wer, mẹ cháu H.B.N) phản ánh, vào sáng thứ 3 ngày 10/4, cháu Nguyễn đi học về nói đau đầu và đau ở mũi. Ăn cơm xong, cháu Nguyễn bị nôn ói và tiếp tục kêu đau.

Gia đình gắng hỏi nguyên nhân bị đau thì cháu N. kể bị thầy Hà véo tai, đấm vào mặt làm chảy máu mũi.

Gia đình đưa cháu N. vào BV Đa khoa huyện Buôn Đôn thăm khám, điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị chấn thương vùng mũi.

Bà Nga cho biết, trưa ngày 12/4, thầy Hà có đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Nguyễn. Tại đây, gia đình có hỏi thầy Hà nguyên nhân đánh cháu bé thì được giải thích, do cháu Nguyễn cởi áo trong giờ học nên thầy có véo tai chứ không đánh.

Theo bà Nga, ông Hà nói rằng, khi ông cởi áo ra cho cháu Nguyễn thì mặt cháu đụng vào người thầy rồi chảy máu mũi.

“Hiện sức khỏe cháu đã tạm ổn định nhưng tinh thần còn hoảng loạn, sợ không muốn đi học. Thầy Hà không thừa nhận việc đánh cháu N. nên gia đình làm đơn tố cáo gửi công an xã và nhà trường để làm rõ” - mẹ cháu N. bức xúc.

Bà Bùi Thị Cẩm, Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Du xác nhận, ngày 11/4, phụ huynh cháu N. đã đến trường phản ánh việc thầy Hà đánh học sinh chảy máu mũi.

Theo bà Cẩm, sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã cử người đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe học sinh bị đánh, động viên gia đình và tiến hành xác minh sự việc.

“Qua xác minh, các em học sinh lớp 1G cho biết vào sáng ngày 10/4, em N. có cởi áo thể dục trong lớp, sau đó thầy Hà xuống xách tai rồi đánh vào mũi” - bà Cẩm thông tin.

Cũng theo bà Cẩm, khi nghe cháu N. khóc, cô Phụng (giáo viên dạy môn Mỹ thuật) ở lớp bên cạnh chạy qua thấy cháu N. chảy máu mũi nên đã lấy giấy lau máu cho cháu bé.

Bà Cẩm cho biết, nhà trường đã điện thoại mời thầy Hà lên làm việc nhưng không được.

“Trường đã gửi giấy mời cho thầy Hà, hẹn thứ 2 tuần tới phải có mặt tại trường để làm việc” - bà Cẩm cho hay.

Bà Cẩm cũng cho biết, thầy Hà thường xuyên bỏ dạy không lý do, đến nay đã bỏ dạy 36 ngày, 1 buổi.

“Trước vi phạm của thầy Hà, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và đưa ra mức kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy Hà và đang chờ ý kiến cấp trên” - bà Cẩm cho biết thêm.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn cũng xác nhận, thầy Hà là người thương xuyên bỏ lớp, bỏ giờ dạy không lý do.

Theo Phòng GD&ĐT huyện, năm 2000 thầy Hà là Phó hiệu trưởng Trường Bùi Thị Xuân. Năm 2008, thầy Hà bị kỷ luật chuyển xuống làm giáo viên tại Trường Hoàng Văn Thụ. Tiếp đó,

ngày 1/2/2008 thầy Hà lại bị kỷ luật chuyển xuống làm nhân viên văn thư tại Trường Tiểu học Nguyễn Du. Đến năm 2011, thầy Hà được chuyển từ nhân viên lên giáo viên và được phân công giảng dạy tại phân hiệu thôn 9, xã Ea Wer.

Bà Hoàng Thị Bích Trâm, Trường phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn cho biết, đã có báo cáo gửi UBND huyện, xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đối với thầy Hà về các sai phạm trong công tác cũng như việc đánh học sinh.

Trùng Dương

<https://nld.com.vn/thoi-su/thay-giao-tran-tinh-ve-viec-bi-phu-huynh-to-danh-hoc-sinh-lop-1-chay-mau-mui-20180414183008712.htm>

Thầy giáo trần tình về việc bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi

14/04/2018 18:42

(NLĐO) – Theo thầy giáo này, trong lúc phụ giúp học sinh mặc áo thì em này kêu đau rồi chảy máu ở mũi chứ không đánh (!?)

Ngày 14-4, thầy Nguyễn Hữu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã trao đổi với báo chí về việc bị phụ huynh tố đánh em H.B. Ng. (học sinh lớp 1) chảy máu mũi phải nhập viện điều trị.



Thầy Hà cho rằng trong lúc phụ giúp học sinh mặc áo khiến em chảy máu mũi chứ không đánh (!)

Theo thầy Hà, khoảng 7 giờ ngày 10-4, thầy vào lớp 1G để dạy tiết đầu tiên thì thấy em Ng. mặc quần đùi, cởi trần, đứng trên bàn nhảy múa và hò hét. Thấy vậy, thầy xuống nhéo tai và nói: "Anh mặc quần áo vào dùm cho tôi". Sau khi lên bàn nhìn xuống, thầy thấy em Ng. lúng túng trong việc mặc áo nên quay lại phụ em kéo áo. Lúc này em Ng. kêu đau và thấy chảy máu ở mũi. "Tôi bồng em đặt lên bàn để sơ cứu nhưng em hét, khóc to lên. Khi vừa đặt em lên bàn thì cô Lê Thị Minh Phượng (dạy cùng trường - PV) vào cùng tôi lau máu cho em. Máu chảy có một giọt thôi, khi tôi bế em vùng vẫy thì rớt thêm mấy giọt. Tôi có nhéo tai và khi kéo áo em xuống thì tay đụng vào mũi em chứ không đánh. Nếu mà đánh thì chấn thương, bầm tím mặt chứ" – thầy Hà nói.

Cũng theo thầy Hà, chiều cùng ngày, phụ huynh chở em Ng. đi học có hỏi thầy tại sao nhéo tai và đánh em chảy máu mũi. Lúc này thầy nói không đánh mà vô tình làm chảy máu. Thầy ân hận, nên xin lỗi phụ huynh thì phụ huynh đề nghị thầy phải rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đến ngày 11-4, thầy nhận được tin tố thầy đánh và học sinh phải nghỉ học nhập viện. Do đó thầy cùng 2 thầy cô giáo trong trường đến nhà để thăm hỏi em và gửi cho phụ huynh 1 triệu đồng nhờ mua sữa cho học sinh nhưng phụ huynh không nhận. "Tôi sẽ cùng vợ vào nhà thăm cháu và sẽ đưa cho gia đình một ít tiền thuốc men cho cháu" – thầy Hà nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chị Triệu Thị Ngọc Nga (mẹ cháu Ng.) đã gửi đơn lên cơ quan chức năng tố cáo thầy Hà đánh cháu Ng. chảy máu mũi phải nhập viện điều trị. Sau khi nhận được thông tin, phóng viên đã tới lớp 1G tìm hiểu sự việc. Tại đây, trước sự chứng kiến của giáo viên, các em học sinh lớp 1G đều khẳng định thầy Hà đánh em Ng. vì em này cởi bớt áo trong lớp khi trời nóng.

Cao Nguyên

Một giáo viên bị tố đánh học sinh chảy máu mũi

TP - Bà Triệu Thị Ngọc Nga (SN 1987), phụ huynh của học sinh H.B.N (học sinh lớp 1G) trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), phản ánh cháu N. bị thầy giáo Nguyễn Hữu Hà, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), đánh chảy máu mũi.

Bà Nga kể, sáng 10/4, N. đi học về nói đau đầu và đau vùng mũi. Gia đình gặng hỏi thì N. kể bị thầy Hà véo tai, đâm vào mặt làm chảy máu mũi. Bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn chẩn đoán N. chấn thương vùng mũi.

Trưa 12/4, thầy Hà đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe và đưa cho bà Nga 1 triệu đồng mua sữa cho N., nhưng gia đình không nhận. “Chúng tôi hỏi vì sao thầy đánh cháu, thì thầy nói, do N. cởi áo trong giờ học nên thầy có véo tai chứ không đánh, do cháu tự đập mặt vào thầy rồi chảy máu”, bà Nga kể.

Bà Hoàng Thị Bích Trâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn, cho biết đã nhận được báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Du về vụ việc. Lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Du đã có báo cáo gửi UBND huyện, xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đối với thầy Hà.

Giáo viên Nguyễn Hữu Hà đã có buổi trao đổi với PV về vấn đề nêu trên. Theo thầy Hà, sáng thứ 3 (ngày 10/4), thầy có tiết dạy đầu tiên của lớp 1G. Khi mới vào lớp, thấy em N. mặc quần đùi, cởi trần, đứng trên bàn nhảy múa, hò hét, thầy bảo với em N.: “Anh mặc quần áo giùm cho tôi”.

“Khi thấy N. luống cuống không mặc được áo, tôi đã bước xuống để phụ kéo áo xuống cho em. Trong quá trình đó, một tay của tôi quẹt vào mũi của N., thì N. kêu đau. Tôi kéo xong áo thì thấy mũi của N. có máu chảy ra nên đã bế em lên bàn đặt em ngửa mặt ra để sơ cứu. Cùng lúc đó, cô Lê Thị Minh Phượng (giáo viên mỹ thuật) bước vào và phụ tôi lau mặt cho N., còn tôi mặc quần dài cho em”.

VŨ LONG